

NHỮNG LẦM TƯỞNG VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC

Những nhầm tưởng về phần mềm quản lý nhà thuốc

Phần mềm có thể làm được mọi việc Bạn thấy các nhà cung cấp nói nhiều về tính năng phần mềm như quản lý kho, kiểm soát giá cả, kiểm kê, lên báo cáo doanh thu, lỗ/lãi, công nợ vv... Bạn còn muốn phần mềm còn làm được nhiều việc khác hơn thế nữa như nhận diện hàng hóa nào thuộc cửa hàng để tránh việc tuồn hàng từ ngoài vào, ngăn chặn nhân viên gian dối dẫn tới trộm cắp vv... Đó có thể là những mong muốn chính đáng. Nhưng đó là sự kỳ vọng quá cao và sai mục đích sử dụng của phần mềm. Thực tế, phầ

Phần mềm có thể làm được mọi việc

Bạn thấy các nhà cung cấp nói nhiều về tính năng phần mềm như quản lý kho, kiểm soát giá cả, kiểm kê, lên báo cáo doanh thu, lỗ/lãi, công nợ vv... Bạn còn muốn phần mềm còn làm được nhiều việc khác hơn thế nữa như nhận diện hàng hóa nào thuộc cửa hàng để tránh việc tuồn hàng từ ngoài vào, ngăn chặn nhân viên gian dối dẫn tới trộm cắp vv... Đó có thể là những mong muốn chính đáng. Nhưng đó là sự kỳ vọng quá cao và sai mục đích sử dụng của phần mềm.

Thực tế, phần mềm không thể đáp ứng hết tất cả các yêu cầu của người dùng. Hay nói cách khác, phần mềm không thể thay thế bạn làm hết mọi việc. Phần mềm đơn giản là công cụ trợ giúp về số liệu và kiểm soát quy trình. Những công việc lặp đi lặp lại, nhàm chán, mất thời gian và dễ dẫn tới sai sót.

Phần mềm sẽ giúp tôi quản lý nhà thuốc như một siêu thị, chỉ tí tít là xong.

Bạn đến siêu thị mua hàng. Bạn thấy việc thanh toán thật đơn và nhanh chóng, chỉ với tí tít là xong. Nhà thuốc của mình so với siêu thị thì thật nhỏ bé. Bởi vậy, phần mềm mà giúp bạn quản lý nhà thuốc như một siêu thị thì quá tuyệt vời. Nhưng mọi việc không phải chỉ tí tít là xong.

Thực tế, thanh toán chỉ là một nghiệp vụ trong hàng trăm nghiệp vụ khác tại siêu thị như mua hàng, lưu kho, tư vấn bán hàng, hỗ trợ sau bán hàng và giám sát vv... Việc sai sót và thất thoát hàng hóa tại siêu thị vẫn xảy ra và số tiền đó không nhỏ chút nào. Nếu số tiền đó mà thất thoát ở nhà thuốc của bạn thì chắc bạn phải đóng cửa. Bởi vậy, nhà thuốc của bạn có được quản lý như siêu thị thì bạn cũng vẫn phải giám sát và kiểm soát. Nếu bạn mất kiểm soát, mọi việc sẽ rất tồi tệ như số liệu thì không khớp, thất thoát thì không biết và bạn không còn tin vào phần mềm nữa vv...

Phần mềm sẽ hỗ trợ công việc ở nhà thuốc trở lên dễ dàng và nhanh chóng.

Bạn thấy các nhà cung cấp phần mềm nói rằng phần mềm này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tăng khả năng kiểm soát và làm việc quản lý nhà thuốc trở lên dễ dàng hơn. Nhưng thời gian đầu sử dụng, bạn có cảm giác làm nhiều việc hơn vì phải nhập liệu, lập báo cáo, nghiên cứu số liệu vv... Trước đây, bạn đâu có mất thời gian những việc này.

Thực tế, phần mềm là một công cụ hỗ trợ và phải có người biết sử dụng nó. Nếu bạn học cách sử dụng nó nghiêm túc bạn sẽ khai thác nó hiệu quả và đem lại nhiều giá trị cho nhà thuốc trong dài hạn. Ngược lại, nếu bạn không chịu thay đổi để tiếp nhận cái mới, không chịu học cách sử dụng phần mềm. Nó chẳng khác gì thứ bỏ đi và làm bạn thêm vướng víu. Kết quả là bạn mất thời gian hơn và thật phí phạm khi bỏ tiền ra mua phần mềm.

Bạn nghĩ rằng mình hiểu hết các giá trị của phần mềm đem lại

Bạn nghĩ rằng phần mềm có thể hỗ trợ hầu hết mọi hoạt động tại nhà thuốc như quản lý kho, kiểm soát giá cả, kiểm kê, lên báo cáo doanh thu, lỗ/lãi, công nợ vv... Đó là các giá trị khi bạn biết khai thác phần mềm. Phần mềm chỉ là một công cụ hỗ trợ không hơn không kém.

Thực tế, lợi ích và giá trị to lớn mà phần mềm đem lại phục thuộc hoàn toàn vào kỹ năng sử dụng và kỹ năng khai thác số liệu của người dùng. Bởi vậy, trong suốt quá trình sử dụng bạn cần rất nhiều sự hỗ trợ từ nhà cung cấp phần mềm để hiểu và phát huy tối đa năng lực của công cụ này.

THEO WEBNHATHUOC

Bình luận

Bài viết liên quan

[MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý THỰC HIỆN “THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC” THEO THÔNG TƯ SỐ 12/2020/TT-BYT](#)

[Công bố các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu được Quốc gia đến ngày 20/06/2023](#)

[THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT](#)

[Hướng dẫn cách ghi " Sổ kiểm soát chất lượng thuốc Định kỳ" Chất lượng thuốc](#)

[Việc hủy thuốc phải kiểm soát đặc biệt được quy định như thế nào?](#)

[TOP 200 THUỐC DƯỢC SĨ CẦN NHỚ](#)

[Dung lam tương ve tiêu chảy](#)

[Sẽ sớm có vắc-xin phòng bệnh tay chân miệng do EV71 cho trẻ em?](#)

[DANH MỤC THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT](#)

[MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA THUỐC VÀ DỊCH](#)

[Lịch thẩm định cơ sở Dược tuần 13/8/2018](#)

[THÀNH PHẦN HỒ SƠ CẤP GCNĐKKDD & GPP/GDP \(CÓ KINH DOANH THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT\)](#)

[THÔNG TƯ 02/2018/TT-BYT](#)

[Dùng đúng cách thuốc An cung ngưu hoàng hoàn chữa đột quỵ](#)

[Uống thuốc An cung ngưu hoàng tại biển, người đàn ông xuất huyết toàn thân](#)

THÔNG TƯ NGHỊ ĐỊNH ÁP DỤNG CHO CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

DỊCH VỤ MỞ NHÀ THUỐC ĐẠT CHUẨN GPP - LÀM NHANH- GIÁ RẺ

Lịch thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc từ ngày 14/3/2017 đến ngày 17/3/2017

Tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác về Bảo Thanh

Những kinh nghiệm phối hợp các kháng sinh với nhau

Khi nào nên dùng Statin? Câu trả lời đã thay đổi

Những loại thuốc Dược sĩ cần lưu ý khi dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

6 cách nguy hiểm chết người khi hết hợp thuốc bổ và thuốc bệnh